

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๖๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านความมั่นคง

๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณานำแนวทางการจัดการความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security) มาปรับใช้ในการยกระดับให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานกลางด้านความมั่นคงที่สามารถควบคุมกำกับดูแลการแก้ไขปัญหา/สถานการณ์ในประเทศที่เกิดจากภัยต่าง ๆ ได้อย่างเบ็ดเสร็จและครอบคลุมรอบด้าน เช่น ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ภัยธรรมชาติ ตลอดจนภัยที่เกิดจากความขัดแย้งของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งสามารถประสานการดำเนินงานของหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของประชาชน ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อไปด้วย

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๒. ให้ทุกส่วนราชการเตรียมแผนการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชน โดยให้พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ รวมถึงพิจารณาแหล่งเงินงบประมาณที่จะนำไปใช้รองรับในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ โดยควรเป็นแผนงาน/โครงการระยะสั้นที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๑ ปี รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายและสถานที่ดำเนินการอย่างชัดเจนทั่วถึง ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ก่อน ดังนี้

๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชนหรือหมู่บ้านในเส้นทางระยะสั้น ๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับชุมชนในพื้นที่ โดยอาจพิจารณางบประมาณของท้องถิ่นมาร่วมดำเนินการด้วย

๒.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีแหล่งน้ำทางการเกษตรขนาดเล็กในชุมชน โดยให้พิจารณาเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่เป็นจุดรองรับน้ำตามธรรมชาติอยู่แล้วและมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ

๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์ที่มีศักยภาพ โดยสนับสนุนให้มีเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร เช่น โรงสีขนาดเล็ก คลังเก็บผลผลิตทางการเกษตร รถบรรทุก รถปรับหน้าดิน รถแบคโฮ รถเกี่ยวนวด เป็นต้น ทั้งนี้ ในการคัดเลือกสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการให้พิจารณาสหกรณ์ที่ยังขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นแต่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านั้นได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

๒.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการในลักษณะธนาคารเมล็ดพันธุ์สำหรับชุมชน โดยอาจพิจารณาให้เกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์มาร่วมในโครงการนอกเหนือจากเมล็ดพันธุ์ของรัฐ เพื่อให้เกษตรกรรายอื่นสามารถยืมไปเพาะปลูกต่อไป

๒.๕ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีตลาดระดับหมู่บ้านหรือตำบล โดยให้ผู้ผลิตสามารถนำสินค้าประจำหมู่บ้านหรือตำบลไปจำหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ทั้งนี้ ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น พื้นที่ที่อยู่ในบริเวณชุมชนที่มีผู้ซื้อและผู้สัญจรไปมา หรือพื้นที่ริมทางที่ไม่กีดขวางทางจราจร

๓. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมแหล่งเงินทุน เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือดำเนินโครงการพัฒนา ให้ตรงตามความต้องการของชุมชน

๔. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า - ออกประเทศ โดยให้เร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจำเป็นเหมาะสม หากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร ตม. ๖ กับผู้เดินทางเข้า - ออกบางประเภทโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ให้ท่าอากาศยานนานาชาติทุกแห่งวางระบบการบริหารจัดการกำลังเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางเข้า - ออกในแต่ละช่วงเวลา ทั้งในช่วงเวลาที่เครื่องบินขึ้น - ลงตามกำหนดเวลาปกติและในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินล่าช้า ทำให้มีเครื่องบิน ขึ้น - ลงในเวลาใกล้เคียงกันหลายเที่ยวบินและมีปริมาณผู้โดยสารรอรับการตรวจลงตราเอกสารพร้อม ๆ กัน เป็นจำนวนมาก โดยให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในท่าอากาศยานนานาชาติที่มีความสำคัญเร่งด่วนก่อน เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๔.๒ เร่งรัดการพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมในการใช้เอกสาร ตม. ๖ ตามข้อสั่งการ ของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนโดยเร็ว

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๑ (จุลเกล้า) ๑๖๒๓ (สุกัญญา) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (บุษกร/อธิการ)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รอง-นรม., รัฐ-นร : จึงเรียนยืนยันมา

กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

องค์กรอิสระ, คสช.: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป